
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑8/๒๕๖๑ 

วันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ผู้มาประชุม 

๑. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๒. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๓. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๔. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งท่ี ๑8/๒๕๖๑ วันท่ี 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๒. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี 
๑๑. ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๓. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๔. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๕. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖. อ.ดร.สุโข เสมมหาศักด์ิ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๗. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๑๘. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๙. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๒๐. ผศ.เย่ียมลักษณ์ อุดาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒๑. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๒. นางประไพ ปรีชา รักษาการผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒๓. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๔. อ.ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๕. ผศ.ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์ อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๖. นางสาวสุชาภัสร ์ กันติยะ หัวหน้างานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
๒๗. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 



๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  

- ไม่ม ี- 
 
 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 

 
 ๑.๒.๑ การแสดงความยินดกีบัอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

จํานวน 1 ราย 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยอาจารย์ ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล อาจารย์ประจํา
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัล Best  Paper Award จากสํานักพิมพ์ ELSEVIER  
ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง “An Evidential K – Nearest neighbor 
Classifier based on Contextual Discounting and Likelihood Maximization” ณ University of Technology 
of Compiegne ประเทศฝร่ังเศส ระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน 2561 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 ในวันน้ี อาจารย์ ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล อาจารย์ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยา- 
การจัดการ ติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมารับประกาศนียบัตรได้  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบและแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล อาจารย์ประจําภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  

 
 ๑.๒.๒ การแสดงความยินดกีบันกัศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่  

จํานวน 1 ราย 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยนายณัฐกร เป็งใย นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น รางวัลพระราชทานจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2560  



๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ทั้งน้ี นายณัฐกร เป็งใย ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 ในวันน้ี นายณัฐกร เป็งใย นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมารับประกาศนียบัตรได้  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบและแสดงความยินดีกับนายณัฐกร เป็งใย นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 

  - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑6/๒๕๖๑ วันที่ 3 ตลุาคม ๒๕๖๑ 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงาน 
การประชุมครั้งที่ 16/๒๕๖๑ วันที่ 3 ตุลาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ที่ประชุมได้ขอแก้ไขดังน้ี  

๑. หน้า 3 บรรทัดที่ 9 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “อ.มยุรี ชมพูงาม...” 
 เป็น “อ.มยุรี ชมพูชมภูงาม...” 
๒. หน้า ๓ บรรทัดที่ 11 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “อ.ภูริวัจน์ ชีคํา...” 
 เป็น “อ.ภูริวัจน์ภูริวัจฐ์ ชีคํา...” 
๓. หน้า 7 บรรทัดที่ 17 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 

 จากเดิม “...อาจารย์มยุรี ชมพูงาม...” 
 เป็น “...อาจารย์มยุรี ชมพูชมภูงาม...” 

  4. หน้า 9 บรรทัดที่ 19 เพ่ิมเติมข้อความ 
   จากเดิม “...ในอดีตข้าราชการท่ีไปปฏิบัติหน้าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน...” 
   เป็น “...ในอดีตข้าราชการท่ีไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน...” 
  5. หน้า 10 บรรทัดแรก เพ่ิมเติมข้อความ 
   จากเดิม “ประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน...” 
   เป็น “ประชากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน...” 
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  6. หน้า 10 บรรทัดที่ 8 แก้ไขข้อความ 
   จากเดิม “...ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและสังคมศาสตร์...” 
   เป็น “...ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและสังคมศาสตร์...” 
  7. หน้า 14 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความ 
   จากเดิม “...พร้อมมีการติดตามประเมินคุณภาพ...” 
   เป็น “...พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินคุณภาพ...” 
  8. หน้า 21 บรรทัดที่ 21 เพ่ิมเติมข้อความ 
   จากเดิม “...ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด” 
   เป็น “...ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งการขอใช้เงินคงคลังในคร้ังน้ี 
ไม่ได้ทําให้ระดับเงินคงคลังลดลงตํ่ากว่า 200 ล้านบาท” 
  9. หน้า 23 บรรทัดที่ 32 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
   จากเดิม “...พ.ศ. 2563...” 
   เป็น “...พ.ศ. 25632563...” 
  10. หน้า 24 บรรทัดที่ 11 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
   จากเดิม “ท้องถิ่นให้เช่ือมโยงจากการท่องเที่ยว...” 
   เป็น “ท้องถิ่นให้เช่ือมโยงจากกับการท่องเที่ยว...” 
  11. หน้า 25 บรรทัดที่ 12 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
   จากเดิม “และจํานวนเสียงเกินก่ึงหน่ึงคือ 11 คะแนน...” 
   เป็น “และจํานวนเสียงเกินก่ึงหน่ึงคือ 11 คะแนนโดยอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ แสดงความจํานง 
ไม่เห็นชอบ...” 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 16/๒๕๖๑ วันที่ 3 ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามท่ีแก้ไข  

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เน่ืองจากระเบียบวาระที่ 2.2 และระเบียบวาระที่ 4.6.1

เป็นระเบียบวาระการประชุมลับ เพ่ือให้การประชุมดําเนินการไปอย่างต่อเน่ือง จึงขออนุญาตนําไปพิจารณา 
ในวาระท้าย โดยขอนําระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 6 ขึ้นมา
พิจารณาก่อน ตามลําดับต่อไป 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุญาตให้นําระเบียบวาระที่ 2.2 และระเบียบวาระที่ 4.6.1 ซึ่งเป็นระเบียบวาระการประชุมลับ 

ไปพิจารณาในวาระท้าย และให้นําระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 6 
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลําดับต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
 
 - ไม่ม ี– 
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ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 

 
 4.1.1 รายงานผลการดาํเนินงานตามยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏ 
  เพื่อการพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 
 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ในฐานะรองอธิการบดี 
รับผิดชอบงานนโยบายและแผน นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 โดยจําแนกประเด็น
ยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาท้องถิ่น 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และ 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.1.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 โดยมอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนนํากลับไปพิจารณาในรายละเอียด และหากมี
ข้อเสนอแนะให้ส่งกลับมายังรองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย) ภายในวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศกึษา 
 

๔.๒.๑ อนุมัตใิหป้รญิญาของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  
ปกีารศกึษา 2561 ครั้งที่ 7/2561 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลยั นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ 10/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
12 ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว  
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน 45 คน ซึ่งเป็นการดําเนินการ
ตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

สําเร็จการศึกษา วันที่ 19 กันยายน ๒๕๖๑ 
 ระดับปริญญาเอก 1 คน 
 ระดับปริญญาโท 2 คน 
 ระดับปริญญาตรี 42 คน 

   รวม 45 คน 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน 45 คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 
 

๔.๒.๒ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561 

 
 อาจารย์ ดร .ภาณุพัฒน์ ชัยวร ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
14 กันยายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไขและให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  

บัดน้ีผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความ
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๔.๒.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ความเห็นว่า เป้าหมายของหลักสูตรน้ี คือ การผลิตครูที่มีทักษะและความเช่ียวชาญในการสอน
วิทยาศาสตร์มากกว่าครูสอนวิทยาศาสตร์ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังน้ัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้เตรียมการจัดทําแผนความเช่ือมโยงของหลักสูตรกับคณะครุศาสตร์ไว้หรือไม่อย่างไร 

2. อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
มหาวิทยาลัยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือ : Memorandum Of Understanding 
(MOU) กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาหลายแห่ง ส่วนหน่ึงจะส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในโรงเรียนต่าง ๆ ตามท่ีได้ทํา MOU ไว้กับมหาวิทยาลัย 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาตรวจสอบรูปแบบ การสะกดคํา การตัดคํา และ
การใช้ภาษาให้มีความถูกต้องเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ความเห็นว่า ควรพิจารณาทบทวนช่ือภาษาไทย ในรายวิชา LSC 5802 วิทยาศาสตร์ทั่วไปศึกษาสมัยใหม่ 
เน่ืองจากอ่านแล้วไม่สื่อความหมาย ความหมายไม่ชัดเจน ควรปรับเปลี่ยนให้มีความหมายที่สามารถเข้าใจ 
ได้ง่ายและตรงประเด็นมากย่ิงขึ้น 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 
 

๔.๒.๓ พิจารณาคณุวุฒกิารศกึษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ภทัรศลิป์ สกุณัศีล 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

ได้มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ศธ 0506(2)/6348 ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เรื่อง ส่งคืนการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร เน่ืองจาก 
มีข้อสังเกตว่าอาจารย์ภัทรศิลป์ สุกัณศีล มีคุณวุฒิไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและทบทวนปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรตามข้อสังเกตดังกล่าว และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งเอกสาร
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ไปยัง สกอ. ต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ภัทรศิลป์ สุกัณศีล เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๒.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้ความเห็นว่า ควรทําหนังสือช้ีแจงกลับไปยัง สกอ. ว่า อาจารย์ภัทรศิลป์ สุกัณศีล มีประสบการณ์และ 
ความเช่ียวชาญท่ีสัมพันธ์และสอดคล้องกับรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 
และการละครอย่างมาก แต่มีคุณวุฒิไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เท่าน้ัน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ภัทรศิลป์ สุกัณศีล รายละเอียดตามที่
มหาวิทยาลัยนําเสนอ  
 
 ๔.๒.4 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  

ประจําปกีารศกึษา 2560 ระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการของรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป น้ัน  



๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

บัดน้ี สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.4 นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. รองศาสตราจารย์  ดร .บุญวัฒน์  อัตชู  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ 
มาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญก่อน - หลัง เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาต่อไป 
  2. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย  
ให้ความเห็นว่า ควรพิจารณาให้ความสําคัญมุ่งเน้นและพัฒนาองค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิตให้มากย่ิงขึ้น
เพ่ือให้ผลการประเมินดีขึ้นในปีต่อไป 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ความเห็นว่า ควรวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงในตัวดัชนีช้ีวัดต่าง ๆ ของกระบวนการในการพัฒนาบัณฑิต 
เพ่ือนํามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างตรงประเด็น 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัย 
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
 
 ๔.๒.5 การของดรบันกัศกึษา ปกีารศึกษา 2561 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้เสนอเรื่องการของดรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน 14 หลักสูตร ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
และนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) พิจารณาต่อไป  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.5 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาทบทวนการปิดหลักสูตรในบางหลักสูตร เช่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางค์ไทย และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร เน่ืองจากสามารถ
เปิดเป็นหลักสูตรระยะสั้นได้ อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของชาวไทยและชาวต่างชาติได้ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การปิดหลักสูตรในครั้งน้ี
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ



๑๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

หลักสูตรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น อีกทั้งบางหลักสูตรไม่มีนักศึกษาสนใจเข้ารับการศึกษา สําหรับเรื่องการเปิดหลักสูตร
ระยะสั้นน้ันเป็นแผนพัฒนาที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมดําเนินการต่อไปในอนาคต 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีได้มีนโยบายที่จะพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับรายวิชา หลักสูตรระยะสั้น และ
หลักสูตรที่เป็นโปรแกรม โดยเชิญอาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในระยะห้าปีที่ผ่านมาได้ช่วยกัน 
คิดวิเคราะห์ว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไป โดยมีนโยบายว่าหลักสูตรที่จะพัฒนานั้นมีทั้งหลักสูตรระยะสั้น  
ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งต้องพัฒนาให้ครอบคลุมประชากรทุกช่วงวัย  

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ความเห็นว่า บางหลักสูตรเป็นความต้องการของโรงเรียนมัธยมอย่างย่ิง เช่น หลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนว 
ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่จะต้องปิดหลักสูตรดังกล่าวไป ปัจจุบันมีข่าวออกมาว่าในประเทศญี่ปุ่นมีอัตราร้อยละ 
การฆ่าตัวตายของประชากรที่มีอายุตํ่ากว่า 15 ปี เพ่ิมสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการวิเคราะห์ช้ีว่าอาจจะ 
เกิดจากการขาดการแนะแนวในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จากข้อมูลน้ีหากนํามาพิจารณาเป็นภาพสะท้อน 
ของประเทศไทยในปัจจุบันว่าโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยไม่มีนักจิตวิทยาแนะแนวที่สําเร็จการศึกษา
ทางด้านจิตวิทยาโดยตรง ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวให้เป็นหลักสูตรระยะสั้น
ต่อไปในอนาคตโดยไม่ขัดต่อคําสั่งของ สกอ. ได้หรือไม่อย่างไร 

5. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายเป็นหลักสูตรที่มีความสําคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันของประชากรเป็นอย่างมาก หากมีโอกาสควรพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
เปิดหลักสูตรดังกล่าวต่อไปในอนาคต 

6. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อคิดเห็นว่า การจะพิจารณาเปิดหลักสูตรใดน้ันคงต้องพิจารณาจากความต้องการที่แท้จริง 
ของตลาดเป็นสําคัญ ในอนาคตหากจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาและมีความต้องการครูทางด้านใดด้านหน่ึง 
อย่างจริงจังคงต้องนํากลับมาพิจารณากันอีกครั้งหน่ึง ในขณะนี้ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในสาขาวิชา
ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมมากย่ิงขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ที่ สกอ. กําหนด โดยเฉพาะเรื่องของ
ผลงานทางวิชาการ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
กล่าวว่า เง่ือนไขของโรงเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาน้ันไม่สามารถรับครูที่สําเร็จการศึกษาทางด้านจิตวิทยา
โดยตรงได้ แต่สามารถรับครูที่ผ่านการศึกษาทางด้านจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวซึ่งเป็นส่วนหน่ึง 
ของหลักสูตรและการสําเร็จการศึกษาได้ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการของดรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน 14 หลักสูตร รายละเอียดตามท่ี
มหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 
 
  



๑๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๔.๒.6 การยกเว้นตัวบง่ชีท้ี่ไม่มีการดําเนนิงาน ปกีารศกึษา 2561 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้เสนอเรื่องการยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ไม่มีการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2561 จํานวน 19 หลักสูตร ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา และนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) พิจารณาต่อไป  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.6 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ไม่มีการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2561 จํานวน 19 หลักสูตร 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ ดังน้ี 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย 
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 
9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตร

นานาชาติ) 
11. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 
13. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
14. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
15. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
16. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 
17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจและการศึกษา 
18. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและสาละวินศึกษา 
19. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร-

มนุษย์ 
 

 ๔.2.7 การขอแก้ไขชือ่ระเบียบวาระการประชุมและมติสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561  
และครัง้ที่ 14/2561 วันที่ 5 กันยายน 2561 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้เสนอเรื่องการขอแก้ไขช่ือระเบียบวาระการประชุมและมติสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี 



๑๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

1. ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.2.4  
 แก้ไขเพ่ิมเติมช่ือระเบียบวาระ จากเดิม “การแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับจํานวน

อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร” เป็น “การแก้ไขหลักสูตร 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
การขออนุโลมสัดส่วนจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อจํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 กรณี หลักสูตร
ได้รับการอนุมัติปิดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข จํานวน 2 หลักสูตร” 

 แก้ไขเพ่ิมเติมมติสภามหาวิทยาลัย จากเดิม “เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี 1) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2554 
จากเดิม 5 คน คงเหลือ 3 คน 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและสาละวินศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2556 จากเดิม 5 คน คงเหลือ 4 คน” เป็น “เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วน 
ที่เก่ียวข้องกับจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เห็นชอบการขออนุโลมสัดส่วน
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อจํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 กรณี หลักสูตรได้รับการอนุมัติปิด
หลักสูตรแบบมีเง่ือนไข จํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี 1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางการศึกษา 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2554 จากเดิม 5 คน คงเหลือ 3 คน 2) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและสาละวินศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2556 จากเดิม 
5 คน คงเหลือ 4 คน” 

2. ครั้งที่ 14/2561 วันที่ 5 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.2.4  
  แก้ไขเพ่ิมเติมช่ือระเบียบวาระ จากเดิม “การแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับจํานวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจําหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556” เป็น “การแก้ไขหลักสูตรในส่วน 
ที่เก่ียวข้องกับจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจําหลักสูตรการขออนุโลมสัดส่วนจํานวนอาจารย์
ประจําหลักสูตรต่อจํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 กรณี หลักสูตรได้รับการอนุมัติปิดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข 
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2556” 

แก้ไขเพ่ิมเติมมติสภามหาวิทยาลัย จากเดิม “เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วน 
ที่เก่ียวข้องกับจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 จากเดิม  
5 คน คงเหลือ 3 คน” เป็น “เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร เห็นชอบการขออนุโลมสัดส่วนจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ต่อจํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 กรณี หลักสูตรได้รับการอนุมัติปิดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข ของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2556 จากเดิม 5 คน คงเหลือ 3 คน” 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.7 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
  



๑๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการขอแก้ไขช่ือระเบียบวาระการประชุมและมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และคร้ังที่ 14/2561 วันที่ 5 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 รายละเอียด
ตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 

 ๔.2.8 การขออนุโลมสดัส่วนจํานวนอาจารย์ประจําหลกัสตูรตอ่นักศึกษา  
ปกีารศกึษา 2561 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้เสนอเรื่องการขออนุโลมสัดส่วนจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจและการศึกษา เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตร
และเห็นชอบให้งดรับนักศึกษาตามลําดับเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 1 คน  
และมีนักศึกษาคงค้างจํานวน 1 คน  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.8 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการขออนุโลมสัดส่วนจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจและการศึกษา รายละเอียดตามท่ี
มหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 

 ๔.2.9 พิจารณาแผนการพฒันาคณุภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปกีารศกึษา 2561 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
ได้เสนอแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.9 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 
2561 โดยมอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนนํากลับไปพิจารณาในรายละเอียด และหากมีข้อเสนอแนะ
ให้ส่งกลับมายังเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ภายในวันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือนําข้อมูลไปพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
  



๑๔ 
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๔.3   พิจารณาแต่งตั้ง 
 
 ๔.๓.๑ แต่งตั้งกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทกุขป์ระจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดังน้ัน เพ่ือให้
เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้น
เงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 6 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ 
ที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ 
ตัดเ งินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 6 (1)  
จึงขอเสนอช่ือพลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ  
ในคณะกรรมการ ก.อ.ม.  
 
 จากน้ัน สภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการลงมติโดยเปิดเผย โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทําการ 
ยกมือขึ้นพ้นศีรษะเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการ ก.อ.ม. ในการน้ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
และเป็นผู้ที่มีสิทธ์ิลงมติ จํานวน 20 คน ได้ลงมติ โดยผลการลงมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้พลตํารวจโทวุฒิ  
วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการ ก.อ.ม. 
  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอสภามหาวิทยาลัยว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 6 (2) ดังน้ัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งรายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน 
มาเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการ ก.อ.ม. ดังกล่าว จึงได้นําเสนอรายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้จาก 
การเสนอช่ือของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (กรรมการภายใน) ซึ่งมีรายช่ือผู้ถูกเสนอช่ือทั้งสิ้นจํานวน 8 ราย 
โดยเรียงลําดับตามจํานวนความถี่ของการเสนอช่ือ ดังน้ัน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามลําดับรายช่ือที่นําเสนอ เพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน จากบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ
ดังกล่าว เป็น กรรมการ ในคณะกรรมการ ก.อ.ม. ต่อไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

1. อนุมัติให้แต่งต้ัง พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น 
ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 



๑๕ 
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2. อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรม
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 6 ราย  
จากบัญชีรายช่ือที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ จํานวน 8 ราย ดังน้ี 

1) นายโกศล ปราคํา 
2) นางทองอยู่ อานนทวิลาศ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ศิริจันทร์ช่ืน 
4) รองศาสตราจารย์วสันต์ จินดารัตนาภรณ์ 
5) นางกมลวรรณ เปรมเกษม 
6) พลตํารวจตรียงยุทธ ชัยสวัสด์ิ 
7) นายชนะ แพ่งพิบูลย์ 
8) นายศักดา ศิลประสิทธ์ิ 

3. มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชี
รายช่ือดังกล่าวให้เรียบร้อย แล้วนําเสนอรายช่ือต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ังต่อไป 
 

 ๔.๓.2 แต่งตั้งกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ ในคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล 
ในมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง 
กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) พ้นจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑ ทําให้กรรมการที่แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง จํานวนหน่ึงตําแหน่ง 
 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 6 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2555 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยจึงนํารายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอช่ือ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.3.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 จากน้ัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอสภามหาวิทยาลัยว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 ข้อ 6 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2555 ข้อ 5 ดังน้ัน ก.บ.ม. ตามข้อ 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (8)  
จึงได้ดําเนินการเพ่ือให้ได้รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 6 (7) โดยการเสนอช่ือ ซึ่งมีผู้ถูกเสนอช่ือ 
จํานวน 5 ราย โดยเรียงลําดับจากจํานวนความถี่ของการเสนอช่ือ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบตามลําดับรายช่ือที่นําเสนอ โดยพิจารณาแต่งต้ังจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงาน-
บุคคล ด้านกฎหมาย หรือ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มิใช่กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย มาตรา 16 (5) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จํานวน 1 คน  
จากบัญชีรายช่ือที่นําเสนอดังกล่าว เป็น กรรมการ ในคณะกรรมการ ก.บ.ม. 
 
  



๑๖ 
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 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

ให้ข้อมูลว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม เคยได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ทําให้ทราบข้อมูลการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่อนข้างมาก 

2. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อมูลว่า ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี ปัจจุบันได้รับการต่ออายุราชการ มิใช่ผู้เกษียณ 
อายุราชการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ความคิดเห็นว่าการนําความถ่ีจากการเสนอช่ือของ ก.บ.ม. มาให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลําดับที่ระบุมาน้ันไม่น่าจะถูกต้องและเหมาะสม เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัย 
ควรมีสิทธ์ิในการพิจารณาจัดลําดับใหม่อย่างเต็มที่จากประวัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคน จากน้ัน 
มอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการทาบทามตามลําดับตามที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาจัดลําดับร่วมกัน เพ่ือ
ความถูกต้องและเกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

4. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 
ให้ข้อมูลว่า การจัดลําดับตามความถี่น้ัน เป็นเพียงแนวทางที่ ก.บ.ม. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
เท่าน้ัน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาได้ว่าจะเหน็ชอบลําดับตามที่ ก.บ.ม. ได้นําเสนอมาหรือไม่ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อมูลว่า ก.บ.ม. ได้ดําเนินการตามข้อบังคับ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 ข้อ 6 วรรคสาม 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2555 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายช่ือผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า 
เน่ืองจาก ก.บ.ม. ได้นําเสนอรายช่ือมาจํานวน 5 ราย แต่สภามหาวิทยาลัยต้องพิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียง
รายช่ือเดียวเท่าน้ัน โดยพิจารณาจากข้อมูลประวัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่นําเสนอ ดังน้ัน สภามหาวิทยาลัย
ควรพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรให้ได้มาซึ่งรายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพียง 1 รายช่ือ และมอบให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการทาบทามต่อไป 

7. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่าข้อบังคับฯ 
ฉบับน้ีไม่ชัดเจน ระบุไว้เพียงแค่ให้นํารายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง
เท่าน้ัน แต่ไม่ระบุถึงวิธีการหรือกระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งรายช่ือในจํานวนที่ต้องการดังกล่าว ขณะนี้ ก.บ.ม. 
ได้เสนอรายช่ือต่อสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5 รายช่ือ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้เหลือ 1 รายช่ือ  
ซึ่งยังไม่ชัดเจนในกระบวนการดังกล่าว 

8. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อสังเกตว่า
การพิจารณาจากความถี่ในการเสนอชื่อของ ก.บ.ม. น้ัน เป็นวิธีการที่นอกเหนือจากข้อบังคับฯ ซึ่งในวันน้ี 
การพิจารณาในลักษณะน้ีมี 2 เรื่อง ได้แก่ ระเบียบวาระที่ประชุมที่ 4.3.1 เรื่อง แต่งต้ังกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) และระเบียบวาระที่กําลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 
4.3.2 เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
(ก.บ.ม.) ไม่น่าจะถูกต้อง เพราะเหตุใดถึงไม่ให้สิทธ์ิกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาจากคุณสมบัติของ
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่นําเสนอ จากน้ันมอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการทาบทามตามลําดับต่อไป ดังน้ัน  
ใคร่ขอให้สภามหาวิทยาลัยทบทวนการพิจารณาระเบียบวาระการแต่งต้ังทั้ง 2 วาระ อีกครั้งหน่ึงเพ่ือให้ 
การพิจารณาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

9. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า หากจะพิจารณาทบทวนการแต่งต้ังในระเบียบวาระที่ 4.3.1 อีกครั้งหน่ึง  
ซึ่งเห็นควรที่จะดําเนินการพิจารณาทบทวนในเรื่องดังกล่าว เพราะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละคนมีสิทธ์ิ 
ในการพิจารณาอย่างเต็มที่ ถึงแม้ว่าการได้มาซึ่งรายช่ือน้ันเป็นอํานาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร และ ก.บ.ม. ที่ต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการอย่างถูกต้อง แต่เมื่อได้รายช่ือมาแล้วน่าจะเป็นสิทธ์ิของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยแต่ละคนที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองเพ่ือจัดลําดับรายช่ือใหม่
อีกครั้งหน่ึง 

10. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้ข้อมูลว่า 
กระบวนการดําเนินการในอดีตที่ผ่านมาน้ัน การบริหารมหาวิทยาลัยมีหลากหลายบริบท เหตุที่ข้อบังคับไม่ระบุ
ถึงขั้นตอนหรือกระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งรายช่ือตามจํานวนที่ต้องการน้ัน เน่ืองจากเห็นว่าการลงคะแนน
เลือกและแสดงให้เห็นการจัดลําดับความถี่ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วน้ัน ต่อมาภายหลัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ลําดับความถ่ีน้อยได้รับทราบข้อมูลทําให้เจ้าตัวเสียความรู้สึกและเกิดกําแพง
ทางด้านความคิดในการเข้ามาช่วยงานของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน จึงมีเพียงขั้นตอนในการได้มาซึ่งกรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยเท่าน้ันที่ระบุไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการอื่นจะให้สิทธ์ิสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยและพิจารณา
ดําเนินการ ซึ่งส่วนใหญ่คณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับกรรมการชุดน้ัน ๆ จะพิจารณาดําเนินการมาก่อนแล้ว 
จากน้ันนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบรายช่ือที่นําเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ
ทาบทามต่อไป วิธีการน้ีเป็นวิธีการที่ป้องกันไม่ให้เกิดภาพที่เสียหายหรือภาพที่ไม่ดีที่จะเกิดกับสภามหาวิทยาลัย 
ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยยังมีอํานาจเต็มในการพิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งกระบวนการจะดําเนินการอย่างไร  
สภามหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม แต่ตนไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการลงมติ ทั้งน้ี 
สภามหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาจัดลําดับรายช่ือใหม่ หรือ ควรเห็นชอบรายช่ือที่ ก.บ.ม. เสนอมา 
ทั้ง 5 รายช่ือ แล้วมอบมหาวิทยาลัยไปดําเนินการทาบทามตามลําดับรายช่ือต่อไป 

11. รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อสังเกตว่า กรณีของระเบียบวาระที่ 4.3.1 รายช่ือที่กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอมาน้ัน ลําดับที่ 7 
และลําดับที่ 8 มีคะแนนความถ่ีเท่ากัน จะเกิดปัญหาในการทาบทามลําดับต่อไปหรือไม่ในการจัดลําดับ 
การทาบทามก่อน – หลัง 

12. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กล่าวว่า การที่จะทบทวนการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4.3.1 อีกคร้ังหน่ึงน้ัน อาจจะไม่สามารถกระทําได้ 
เน่ืองจากได้พิจารณาผ่านมาเรียบร้อยแล้ว โดยที่ไม่มีผู้ใดทักท้วง ดังน้ัน การพิจารณาระเบียบวาระน้ีควรยึดหลัก
เดียวกันกับการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4.3.1 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อคิดเห็นว่า หากกล่าวว่าการแสดงค่าคะแนนความถ่ีในการลงคะแนนเลือก
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทําให้เกิดภาพที่ไม่เหมาะสมนั้น ขั้นตอนดังกล่าวจะแตกต่างอย่างไรกับ 
การนําเสนอค่าคะแนนความถ่ีในการเสนอช่ือของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ ก.บ.ม. ต่อสภา-
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในเมื่อปรากฏค่าคะแนนความถ่ีเช่นเดียวกัน ตนจึงเห็นว่า 
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การเผยแพร่ข้อมูลน้ันอยู่ที่จิตสํานึกของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละคน แต่ไม่ควรพิจารณาเห็นชอบตาม
รายช่ือที่ได้มาจากความถ่ีของการเสนอช่ือจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ ก.บ.ม. ดังกล่าว 

14. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่าเมื่อธรรมเนียม
ปฏิบัติที่ผ่านมาได้มอบให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไปดําเนินการสรรหารายช่ือมาเพ่ือเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากน้ันมอบมหาวิทยาลัยไปดําเนินการทาบทามตามลําดับต่อไปน้ัน 
ครั้งน้ีควรดําเนินการเช่นเดียวกันกับในอดีตที่เคยปฏิบัติกันมา 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เสนอว่าในเมื่อระเบียบวาระที่ 4.3.1 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายช่ือและลําดับรายช่ือตามที่นําเสนอ ดังน้ัน 
ระเบียบวาระน้ีควรปฏิบัติให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

1. อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 1 ราย จากบัญชีรายช่ือที่มหาวิทยาลัยนําเสนอจํานวน 5 ราย ดังน้ี  

1) ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี 
2) รองศาสตราจารย์ชาคริต อนันทราวัน 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม 
4) นายนิสิต ระเบียบธรรม 
5) นายชนะ แพ่งพิบูลย์ 

2. มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชี
รายช่ือดังกล่าวให้เรียบร้อย แล้วนําเสนอรายช่ือต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ังต่อไป 

 
 ๔.๓.3 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยอาจารย์ธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล กรรมการ
ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่แต่งต้ังจากคณาจารย์ประจําในคณะ ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 
กันยายน ๒๕๖๑ ทําให้กรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่แต่งต้ังจากคณาจารย์ประจําในคณะ 
ว่างลงจํานวนหน่ึงตําแหน่ง 
 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 41 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบ
บริหารงานในคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 7 มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ ่คณาจารย์ประจําคณะ เป็นกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.3.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ คณาจารย์ประจําคณะ  
เป็นกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร แทนตําแหน่งที่ว่าง รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ 
 
  



๑๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๔.๓.4 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮอ่งสอน 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีมติ
เห็นชอบและแต่งต้ัง นายนิพนธ์ คําพา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
แทนรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทําให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน ว่างลงจํานวนหน่ึงตําแหน่ง 
 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
พ.ศ. 2556 ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังนายสมชาย คําใส 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.3.4 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ัง นายสมชาย คําใส ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แทนตําแหน่งที่ว่าง รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ 
 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบงัคบั หรือประกาศ 
 
 ๔.๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

เรื่อง การจัดตัง้สถาบนัวิจัยเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. .... 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้นําเสนอ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. .... ให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.) พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๑ น้ัน 
 บัดน้ี ก.บ. ได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.๔.๑ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. .... โดยให้นําวัตถุประสงค์ข้อ (3) ขึ้นมาเป็นข้อที่ (1) และให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ ดังน้ี 

1. จากเดิม “(1) เพ่ือวิจัย หรือสนับสนุนการวิจัย...” เป็น “(1) (๒) เพ่ือวิจัย หรือ
สนับสนุนการวิจัย...” 

2. จากเดิม “(2) เพ่ือสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้...” เป็น “(2) (3) เพ่ือสร้างและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้...” 
 



๒๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

  ๔.๔.๒ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การบริหารและการดําเนนิงานของสถาบนัวิจัยเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้นําเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. .... ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.) พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ น้ัน 

บัดน้ี ก.บ. ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๒ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงาน
ของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. .... โดยให้เพ่ิมเติมข้อความหน้า 120 ข้อ 16 ย่อหน้าที่สอง จากเดมิ 
“เมื่อผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่ง ให้ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งด้วย” เป็น “เมื่อผู้อํานวยการพ้นจาก
ตําแหน่ง ให้รองผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งด้วย” 
 

 ๔.๔.3 (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การบริหารและการดําเนนิงานของโรงเรียนสาธติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. .... 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการย่ิงขึ้น โดยให้คณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.) พิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๑ น้ัน 

บัดน้ี (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณามาตามลําดับเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด 
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ต้ังข้อสังเกตว่า 
ถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนสถานะของโรงเรียนสาธิตฯ มาเป็นหน่วยงานภายในแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ซึ่งจะเก่ียวพันไปสู่การเข้าสู่ตําแหน่งและการบริหารงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะตําแหน่งผู้บริหาร 
ของโรงเรียนสาธิตฯ ท่ีจะเช่ือมโยงไปถึงเร่ืองอายุ 60 ปี  ดังน้ัน แสดงว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการมาน้ัน 
เกิดข้อผิดพลาดจนกระทั่ง สกอ. ได้ทักท้วงว่าไม่สามารถจัดต้ังโรงเรียนสาธิตฯ เป็นส่วนงานภายในได้ เน่ืองจาก
โรงเรียนสาธิตฯ น้ัน ควรเป็นห้องปฏิบัติ (Lab School) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะครุศาสตร์ ซึ่งจากน้ี 
เป็นต้นไปมหาวิทยาลัยควรดําเนินการให้ถูกต้อง ที่สําคัญโรงเรียนสาธิตฯ ควรมีจุดเช่ือมโยงกับคณะครุศาสตร์ 
จึงไม่เห็นด้วยกับ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าวน้ี 



๒๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
ดังน้ี 1) การจัดต้ังโรงเรียนสาธิตฯ น้ันมีหลากหลายรูปแบบตามท่ีได้เคยนําเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย 
ไปแล้ว 2) การบริหารโรงเรียนสาธิตฯ ในรูปแบบปัจจุบันน้ันตามโครงสร้างมีคณะกรรมการอํานวยการ  
ซึ่งมีคณบดีคณะครุศาสตร์และคณบดีคณะร่วมผลิตเป็นกรรมการอํานวยการด้วย ดังน้ัน โรงเรียนสาธิตฯ  
มีจุดเช่ือมโยงกับคณะครุศาสตร์อย่างแน่นอน เพราะคณะกรรมการอํานวยการมีหน้าที่สนับสนุนการบริหาร
โรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง 3) การจัดต้ังหน่วยงานภายใน 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่น้ัน เคยดําเนินการมาแล้วในหลายหน่วยงาน เช่น วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัย
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เป็นต้น ดังน้ัน โรงเรียน
สาธิตฯ ไม่ใช่หน่วยงานแรกที่จัดต้ังเป็นหน่วยงานภายใน ซึ่งการดําเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องทุกประการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ ให้ข้อมูลว่า การให้โรงเรียนสาธิตฯ  
เป็น Lab School ของคณะครุศาสตร์น้ันเป็นปัญหาเรื้อรังยาวนานหลายสิบปี ซึ่งมหาวิทยาลัยประสบปัญหา 
และต้องหาทางแก้ไขปัญหามาโดยตลอด จนกระทั่งปัจจุบันพบทางออกที่ ดีที่สุดในขณะนี้ ซึ่งลงตัว 
ในทุก ๆ อย่าง ดังน้ัน ไม่อยากให้มหาวิทยาลัยเดินถอยหลังไปพบปัญหาเดิม ๆ อยากให้เดินหน้าเพ่ือพัฒนาต่อไป 

4. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้ข้อมูล
ดังน้ี 1) สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้เคยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตฯ ในรูปแบบที่ผ่าน
มาน้ัน ไม่ใช่ข้อผิดพลาดแต่อย่างใด ทุกสิ่งที่กระทําไปน้ันได้พิจารณากันอย่างรอบคอบ โดยต้ังคณะกรรมการ
ขึ้นมาชุดหน่ึงเพ่ือพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งได้ข้อสรุปว่าควรจัดต้ังโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นหน่วยงาน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จึงได้ดําเนินการต้ังโรงเรียนสาธิตฯ เป็นส่วนงานภายในขึ้น จากน้ันได้ออกประกาศและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยส่งไปยัง สกอ. ตามลําดับ ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายสิบปี สกอ. เคยรับทราบการจัดต้ัง
โรงเรียนสาธิตฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง รวมถึงมหาวิทยาลัยในสังกัดกลุ่มทบวงเดิมหลายแห่ง 
ให้เป็นส่วนงานภายในเทียบเท่าคณะมาแล้ว เพียงแต่ภายหลังคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้เปลี่ยน
แนวคิดและเปลี่ยนมติโดยไม่ให้จัดต้ังโรงเรียนสาธิตฯ เป็นส่วนงานภายใน เน่ืองจากติดแนวคิดที่ว่าให้โรงเรียน
สาธิตฯ อยู่ภายใต้คณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือที่ สกอ. ส่งมา 
ให้มหาวิทยาลัย 2) เมื่อใดที่คณะครุศาสตร์สามารถผลิตครูได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพ่ึงพาคณะร่วมผลิตอ่ืน  
เมื่อน้ันมหาวิทยาลัยชอบด้วยเหตุผลที่จะให้โรงเรียนสาธิตฯ เป็น Lab School ของคณะครุศาสตร์ ซึ่งต่างจาก
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพราะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีคณะศึกษาศาสตร์ที่มีการบริหาร
จัดการเบ็ดเสร็จในตนเองไม่ได้เก่ียวข้องกับคณะอ่ืน ๆ 

5. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ในฐานะคณบดีคณะครุศาสตร์ ให้ความเห็นดังน้ี 1) ขอให้สภามหาวิทยาลัยได้มั่นใจว่าโรงเรียนสาธิตฯ  
จะไม่ขาดการเช่ือมโยงกับคณะครุศาสตร์อย่างแน่นอน เพราะมีคณะกรรมการอํานวยการเป็นจุดเช่ือมโยง
ระหว่างคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ 2) ในอดีตที่ผ่านมาน้ันตนเคยดํารงตําแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
และได้เห็นปัญหาของการให้โรงเรียนสาธิตฯ อยู่ภายใต้คณะครุศาสตร์เป็นอย่างมาก ซึ่งได้หาทางแก้ปัญหา 
มาโดยตลอด เพราะโรงเรียนสาธิตฯ เป็นองค์กรขนาดใหญ่ จนกระทั่งตนได้เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการ 
ยกร่างฯ และได้ยกร่างกฎหมายฉบับน้ีขึ้นมา เห็นว่าโครงสร้างขณะน้ีมีความเหมาะสมเป็นไปได้มากที่สุดที่จะคลี่คลาย
ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตที่หาทางออกไม่ได้ 3) ขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความหน้า 127 ข้อ 7 (ข้อ 6/1 (1))  
จากเดิม “...ให้มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี” เป็น “...ให้มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างต้นแบบที่ดี” เพราะ
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ต้องเอาสิ่งที่ทําไปเผยแพร่ต่อไป ฉะน้ัน คิดว่าอยากขอที่ประชุมปรับคําดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
และ KPI ของมหาวิทยาลัย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงาน
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไข 
 

 ๔.๔.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย กองทนุเพื่อการบรหิารงบประมาณหอพกันกัศกึษา พ.ศ. .... 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้นําเสนอ (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนเพ่ือการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา พ.ศ. .... ให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.) พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๑ และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) พิจารณาในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ น้ัน 

บัดน้ี (ร่าง) ระเบียบฯ ฉบับดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณามาตามลําดับเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๔.4 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ที่มาของการออกข้อบังคับฯ ฉบับน้ีน้ัน 
เน่ืองจากมีรายรับเข้ามาจากค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาในแต่ละปี การบริหารหอพักนักศึกษามีกระบวนการ
และขั้นตอนที่หลากหลายและเก่ียวข้องกับหลายภาคส่วน เช่น คณะครุศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนา
นักศึกษา เป็นต้น โดยเฉพาะระบบการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ เรื่องการบริหารต่าง ๆ เป็นไป 
ในรูปแบบของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องขับเคลื่อนตามพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งจะ 
ไม่เก่ียวกับการบริหาร แต่จะดูแลเรื่องงบประมาณให้ ทุกหน่วยงานที่ต้องการใช้เงินในการบริหารจัดการหอพัก
นักศึกษาจะต้องขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนน้ีเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว รวมถึงค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
เช่น ค่านํ้าประปา ค่าไฟ เป็นต้น จึงปรากฏเฉพาะเรื่องการบริหารงบประมาณหอพักเท่าน้ัน 

2. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ความเห็นว่า เมื่อพิจารณาจาก (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าวแล้ว เห็นว่าส่วนใหญ่รายการที่ระบุไว้
ในรายจ่ายน้ันเป็นการจ่ายทางราชการ ซึ่งหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับนักศึกษาในสถานะปัจจุบันทันด่วนจะมี
ช่องทางใดที่จะสามารถใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่ไม่สามารถเบิกได้หรือไม่ เช่น เกิด
อุบัติเหตุ หรือเกิดอุบัติภัยต่าง ๆ เป็นต้น จะสามารถเพ่ิมเติมช่องทางดังกล่าวลงไปในข้อบังคับน้ีเพ่ือให้สามารถ
ใช้เงินกองทุนน้ีได้หรือไม่เพ่ือความชัดเจน เพราะหากจะใช้ข้อ 10 (6) เกรงว่าบางคร้ังอาจจะไม่ทันกับสถานการณ์
ดังกล่าว 
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3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง กล่าวว่า หากเกิดเหตุการณ์กับนักศึกษาขึ้น 
อย่างกะทันหันจริงต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแล้วค่อยขออนุมัติงบประมาณในภายหลัง 

4. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้ข้อมูล
ในหลักการว่าเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่เป็นรายได้เข้ามานั้น มาจากการที่มหาวิทยาลัยลงทุนก่อสร้าง
หอพักนักศึกษา ดังน้ัน เงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาต้องเข้ามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต้องบํารุงรักษา
สภาพความเป็นหอพักนักศึกษาให้เรียบร้อยและเป็นหอพักที่สมบูรณ์สําหรับนักศึกษาตลอดไป ส่วนเร่ือง
สวัสดิการนักศึกษานั้นจะมองเฉพาะเพียงนักศึกษาที่อาศัยหอพักนักศึกษาไม่ได้ มหาวิทยาลัยต้องมองภาพรวม
ของนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งระบบของนักศึกษานั้นมีกองทุนพัฒนานักศึกษา กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา และ
ประกันต่าง ๆ รองรับในส่วนหน่ึงแล้ว หากมีอะไรบางอย่างที่นักศึกษาหอพักได้รับไม่เหมือนกับนักศึกษาอ่ืน 
ก็อาจจะนํามาพิจารณาเพ่ิมเติมในส่วนน้ีได้ ในทางปฏิบัติน้ันการจะใช้ข้อ 10 (6) กรรมการกองทุนจะออก
ประกาศโดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการรับและจ่ายเงินกองทุน ซึ่งอํานาจอยู่ที่คณะกรรมการจะสร้างกติกาต่าง ๆ  
คาดว่าการเบิกจ่ายเงินกองทุนไม่น่าจะช้าอย่างที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อห่วงใย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนเพ่ือการบริหารงบประมาณ
หอพักนักศึกษา พ.ศ. .... 

 
๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงนิ 

 
 ๔.๕.๑ รายงานสรุปผลการตรวจสอบบญัชแีละรายงานทางการเงิน ประจาํปี 2560 
 
 นางสุนีย์ พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดจ้างบริษัท ซีแอนด์ฮิล 
จํากัด ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจําปี ๒๕๖๐ ตามสัญญาเลขที่ ๕๘/๒๕๖๑ น้ัน ผู้รับจ้างได้ดําเนินการ
ส่งมอบงานดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดําเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หมวด ๑๐ ข้อ ๗๖ วรรคสอง  

รายงานฉบับน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ในคราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบรายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน ประจําปี ๒๕๖๐ รายละเอียด
ตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 
  



๒๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
5.1 สรปุผลการประชุมอธกิารบด ีเม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 
 ณ อาคารรัชมังคลาภเิษก 2 ชั้น 5 สาํนกังาน ทปอ.มรภ. กระทรวงศกึษาธิการ กรงุเทพฯ 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ได้เข้าร่วมประชุมอธิการบดี ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก 2  
ช้ัน 5 สํานักงาน ทปอ.มรภ. กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ออกประกาศให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ที่เป็นส่วนราชการทุกแห่งทั่วประเทศรายงานทรัพย์สินให้กับ ป.ป.ช. ทราบ น้ัน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในเรื่องดังกล่าว 
ดังน้ี 

1. ที่ประชุมอธิการบดีเห็นว่าประกาศเก่ียวกับการแสดงทรัพย์สินของนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. ที่ประชุมมีมติให้ ทปอ. ส่งหนังสือเปิดผนึกถึงประธานกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือขอให้พิจารณา
ทบทวนหรือชะลอประกาศดังกล่าว โดยมีเหตุผล ดังน้ี 

(1) การบริหารมหาวิทยาลัยในระบบสภามหาวิทยาลัย เป็นการจัดการศึกษาที่อาศัยความร่วมมือ
จากบุคคลภายนอกหลากหลายอาชีพ ประสบการณ์ เพ่ือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้เป็นผู้บริหารประจําที่ได้รับเงินเดือนหรือ 
เงินประจําตําแหน่ง 

(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นตําแหน่งที่ไม่มีอํานาจการบริหาร หรือ 
มีอํานาจให้คุณและโทษใด ๆ ต่อบุคคลภายในและภายนอก 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเจตนาที่เข้ามาไม่ใช่เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว  
แต่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

3. ขอให้มีการประสานกับที่ประชุมอธิการบดีของราชมงคล และ ทปอ. มหาวิทยาลัยเดิม  
เพ่ือสร้างแนวร่วมในความคิดเรื่องน้ี 

4. ขอให้อธิการบดีแต่ละแห่งได้รวบรวมข้อคิดจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพ่ือสรุปเป็นข้อมูลให้กับ ทปอ. สําหรับดําเนินการต่อไป 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้ข้อมูลว่า 
ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสรุปข้อมูลในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ต้องการได้ข้อคิดเห็นจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม เพ่ือสรปุเป็นข้อมูลส่งให้กับ ทปอ. มรภ. ต่อไป 

2. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้ข้อมูลว่า 
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ 
ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561  
ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 แปลว่า หากบุคคลใดยังอยู่ในตําแหน่งตามประกาศดังกล่าว 
จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายน้ี ซึ่งหากไม่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาทันที ดังน้ัน หากกรรมการ



๒๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

สภามหาวิทยาลัยคนใดไม่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายฉบับน้ีจะต้องลาออกก่อนวันที่ 2 ธันวาคม 
2561  
   ขณะนี้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องกําลังดําเนินการขับเคลื่อนเพ่ือแสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่
กฎหมายฉบับน้ีบังคับใช้กับนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย และต้องขอบพระคุณ 
พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ ที่เป็นผู้หน่ึงในการเขียนบทความหลากหลายประเด็น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับที่ประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และที่ประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยเตรียมจะลาออกจากตําแหน่งกันเป็นส่วนใหญ่ ทั้งน้ี ได้มีการจัดทําหนังสือถึงประธาน ป.ป.ช. 
เพ่ือรับทราบเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาได้มีการหารือกับ ป.ป.ช. ในกรณีน้ี  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ไปหารือกับ ป.ป.ช. เพ่ือทบทวน 
การออกข้อกฎหมายดังกล่าว ซึ่งขณะน้ีจึงทําได้เพียงรอฟังข่าวความคืบหน้าว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งหาก
รับทราบข้อมูลจะรีบดําเนินการแจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนได้รับทราบทันที  
   ทั้งน้ี ได้แนบตัวอย่างแบบฟอร์มบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากผู้อํานวยการสาํนักงานสภามหาวิทยาลยัดาวน์โหลดมาให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัเพ่ือเป็นขอ้มลู
และใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าหากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ประสงค์ที่จะลาออกจากตําแหน่ง
จะต้องดําเนินการกรอกข้อมูลเพ่ือย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินต่อ ป.ป.ช. ตามแบบฟอร์มที่ได้นําเสนอดังกล่าว  
   ดังน้ัน มหาวิทยาลัยต้องการทราบจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์จะ
ลาออกจากตําแหน่งหาก ป.ป.ช. ไม่รับการพิจารณาทบทวนการออกข้อกฎหมายดังกล่าวว่ามีจํานวนก่ีคนเพ่ือ
ส่งข้อมูลไปยัง ทปอ. มรภ. โดยจะนําไปสรุปเป็นข้อมูลในภาพรวมต่อไป ซึ่งขณะน้ีได้รับทราบข้อมูลในเบ้ืองต้น
ว่าทั้งประเทศมีผู้แจ้งความประสงค์จะลาออกประมาณ 200 – 300 คน 
   จากน้ัน ที่ประชุมได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ที่มีความประสงค์จะลาออกจาก
ตําแหน่งหาก ป.ป.ช. ไม่รับทบทวนการบังคับใช้ข้อกฎหมายดังกล่าว ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ที่มีความ
ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง จํานวนทั้งสิ้น 13 คน ทั้งน้ี จะได้นําเสนอข้อมูลไปยัง ทปอ. มรภ. ต่อไป 

3. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 
เสนอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําสรุปร่างความคิดเห็น โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ที่มีความประสงค ์
ที่จะลาออกจากตําแหน่งหาก ป.ป.ช. ไม่ทบทวนการบังคับใช้ข้อกฎหมายดังกล่าว จํานวน 13 คน เพ่ือส่งข้อมูล
ไปยัง ทปอ. มรภ. ต่อไป 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมีผลกระทบจากข้อกฎหมายท่ี ป.ป.ช. ออกมาใช้บังคับน้ัน 
มหาวิทยาลัยใคร่ขอความอนุเคราะห์สภามหาวิทยาลัยเพ่ือนัดหมายการประชุมเพ่ิมเติมก่อนถึงวันที่   
30 พฤศจิกายน 2561 เน่ืองจากมีประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณาหลายประเด็น เช่น พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  
และการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักสูตรต่าง ๆ เป็นต้น 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า 
ตนได้ดําเนินการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มของสมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยว่าขอขยายระยะเวลา
ออกไปอีกสักระยะหน่ึง เพ่ือให้ผู้ที่มีความประสงค์อยู่ในตําแหน่งต่อไปได้เตรียมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ  
อย่างละเอียดรอบคอบ 
  



๒๖ 
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6. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร กล่าวว่า มีนักข่าวมติชนโทรมาขอสัมภาษณ์ตนในกรณีดังกล่าว ตนได้ให้ข้อคิดเห็นในฐานะของผู้ดํารง
ตําแหน่งคณบดีเท่าน้ัน ไม่ใช่ในฐานะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่อย่างใด จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
เป็นข้อมูล 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

1. รับทราบสรุปผลการประชุมอธิการบดี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามที่
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นําเสนอ 

2. มอบมหาวิทยาลัยจัดทําสรุปข้อคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ. มรภ.) เพ่ือเป็นข้อมูลต่อไป โดยกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความคิดเห็นสอดคล้องกับ ทปอ. มรภ. และได้แสดงความจํานงจะลาออก
จากตําแหน่ง หาก ป.ป.ช. ไม่ทบทวนข้อกฎหมายดังกล่าว จํานวน 13 คน  

 
จากน้ันที่ประชุมดําเนินการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2.2 ระเบียบวาระที่ 4.6.1 และระเบียบวาระที่ 

6 ตามลําดับต่อไป 
 

 2.2  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ 26 กนัยายน ๒๕๖๑ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า การประชุมในระเบียบวาระที่ 2.2 เป็นการประชุมลับ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
18/๒๕๖๑ วันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ 2.2 (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 

 
 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบรหิารงานบุคคล 

 
  ๔.๖.1 การทบทวนผลการพจิารณาผลงานวิชาการ จํานวน 1 ราย (วาระลบั) 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า การประชุมในระเบียบวาระที่ 4.6.1 เป็นการประชุมลับ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
18/๒๕๖๑ วันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ 4.6.1 (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
  
  



๒๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 6.1 การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 1 ราย (วาระลับ) 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า การประชุมในระเบียบวาระที่ 6.1 เป็นการประชุมลับ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
18/๒๕๖๑ วันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ 6.1 (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 

๖.2 (ร่าง) กรอบอตัรากาํลงับคุลากร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565  
สังกดัสถาบนัวิจัยเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 
และสังกดัโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบ

ในการจัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน น้ัน 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 
25 ตุลาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบการขออนุมัติกรอบอัตรากําลังของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน และได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. ในคราวประชุมคร้ังที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว 

ดังน้ัน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบอัตรากําลังฯ ดังกล่าว 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติกรอบอัตรากําลังของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน รายละเอียด
ตามท่ีนําเสนอ 

 
๖.3 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอ่ไป 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ  
ครั้งที่ ๑9/๒๕๖๑ วันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา 13.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอานนท์ เที่ยงตรง ช้ัน 1 
อาคารฝึกหัดครู วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 
  



๒๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑9/๒๕๖๑ วันที่ 18 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา 13.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอานนท์ เที่ยงตรง ช้ัน 1 อาคารฝึกหัดครู วิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 จากน้ัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เน่ืองจากเป็นกรณีเร่งด่วนที่จะนําไปใช้ 
ให้ทันการปฏิบัติ จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 18/2561 วันที่  
7 พฤศจิกายน 2561 ทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒)  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/๒๕๖๑ วันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒) 
 
เลิกประชุมเวลา 12.40 น.  
 
 มนสิชา รตันกจิ นราธิป ปากหวาน 
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 ชาตรี มณีโกศล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


